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โยนครม.หาเงินจายชาวนาแสนลาน 
คณะกรรมการขาวแหงชาติ(กขช.) ยังไรทางออกแหลงเงินโครงการจํานําขาวฤดูนาป 2556/57 โดยเสนอ

คณะรัฐมนตรี (ครม.)ใหพิจารณาหาเงินมาชําระใบประทวนท่ีออกใหเกษตรกร ซึ่งยังคางท่ัวประเทศรวมกวาแสนลาน

บาท 

อยางไรก็ตาม นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จะเขา

ชี้แจงตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)ในวันนี้ (21 ม.ค.) หลังจากทําเรื่องขออนุมัติการกูเงินเพื่อมาใชในโครงการ 

1.3 แสนลานบาท โดยกกต.จะพิจารณาวาสามารถกูเงินไดหรือไม หากเงินกูดังกลาวสรางภาระผูกพันในรัฐบาลตอไป 

ทางกกต.อาจเห็นวาไมสามารถดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหการจายเงินเกษตรกรมีปญหามากขึ้น 

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย กลาวกขช. ท่ีมีนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล 

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชยเปนประธานวานนี้ (20 ม.ค.) มีเพียงพิจารณากรณีเกษตรกรปการผลิต 2555/56 

ไดรับเงินจํานําขาวลาชา โดยกขช.มีมติสงเรื่องใหครม.พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกรอบเดิม โดยไมตองขยาย

วงเงินเพิ่มเติม ซึ่งสามารถใชเงินในโครงการรับจํานําขาวป 2556/57 มาใชแทนไดเนื่องจากมีปริมาณเพียง 4.7 หมื่น

ตัน ท่ีคาดวานาใชวงเงินเพียง 712 ลานบาทเทานั้น 

กขช.เห็นวา ไมไดเปนความผิดของเกษตรกร จึงตองใหคณะรัฐมนตรีกลับไปพิจารณาอีกครั้งวา ควรนําเงิน

จากสวนใดมาจายใหกับเกษตรกร ท่ีตองไมเพิ่มภาระใหกับรัฐบาลและไมเปนภาระผูกพันกับรัฐบาลชุดใหม รวมท้ัง

จะตองไมเขาขายผิดกฎหมายเลือกต้ัง 

แหลงขาวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดเผยวา ขอมูล ณ วันท่ี 20 ม.ค.นี้ 

ธนาคารจายเงินตามใบประทวนในโครงการรับจํานําป 2555/2556 ไปแลวท้ังสิ้น 5.66 หม่ืนลานบาท โดยเหลือ

เกษตรกร 3,677 ราย ในอีก 5 จังหวัดท่ียังไดรับเงินไมครบ คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ 

อุทัยธานี วงเงิน 639 ลานบาท 

สวนเกษตรกรท่ีเขาโครงการรับจํานําป 2556/2557 วงเงิน 1.1 -1.4 แสนลานบาท ยังคงไมไดรับเงิน 

เพราะตองรอมติจากรัฐบาลวาจะจัดหาแหลงเงินจากท่ีใด แตขณะนี้ ธ.ก.ส.ยังมีเงินเหลือท่ีจะจายใหเกษตรกรใน

โครงการจํานําอีกเพียง 2 พันลานบาท 

"ตองรอการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) วันนี้ (21 ม.ค.) เรื่องแหลงเงินวาจะอนุมัติใหกู

เงิน วงเงิน 1.3 แสนลานบาทหรือไม ซึ่งหากกกต.อนุมัติก็จะสามารถใชสภาพคลองสํารองของธ.ก.ส. จํานวน 5.5 หมื่น

ลานบาทไปกอนได" 

แหลงขาวกลาววาการประชุมกขช.วานนี้ มีมติเสนอครม.พิจารณาขอเสนอ 3 ขอ คือ 1. ไมสามารถ

ชวยเหลือเกษตรกรได เพราะเกินวงเงิน 2. ของบกลาง วงเงิน 639 ลานบาทเพื่อจายใหเกษตรกร แตตองขอมติกกต. 

และ 3. ใหครม.พิจารณาแนวทางในการจัดหาแหลงเงิน 

แหลงขาวกลาวอีกวา เดิมมติครม.เมื่อวันท่ี 3 ก.ย.2556 ท่ีอนุมัติกรอบโครงการรับจํานําป 2556/2557 

วงเงิน 2.7 แสนลานบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชยเสนอใหกระทรวงการคลังจัดหาแหลงเงิน จํานวนดังกลาว 

ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังไดมีความเห็นแนบทายในครั้งนั้นวา วงเงิน 2.7 แสนลานบาทตองอยูภายใตกรอบ 5

แสนลานบาท โดยจัดหาเงินกู 1.3 แสนลานบาทและระบายขาว 1.4 แสนลานบาท 

 
 

ประจําวันที ่15-21 มกราคม 2557 
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อยางไรก็ตามเมื่อวันท่ี 8 พ.ย.คณะกรรมการธ.ก.ส.มีมติเสนอใหกระทรวงการคลังเปดวงเงินกูใหม 1.3 

แสนลานบาท ผานนายกิตติรัตน ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อ

เสนอขออนุมัติจากครม. แตนายกิตติรัตนระบุวา ยังไมพรอมนําเสนอครม. ขณะนั้น ขอใหรอไปชวงเดือนธ.ค.แตเมื่อ

วันท่ี 9ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ทําใหเรื่องนี้ตกไป 

ปญหาแหลงเงินมาใชในโครงการ ทําใหมีขาววารัฐบาลพยายามใหธนาคารรัฐปลอยกู แตปรากฏวามีเสียง

คัดคานจากสหภาพแรงงานและผูบริหาร รวมท้ังแรงกดดันจากคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ

ไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข(กปปส.) 

วันท่ี 20 ม.ค. สหภาพแรงงานธ.ก.ส.และกลุม กปปส.ชุมนุมคัดคานการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ท่ีมี

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เปนประธาน ทําใหการประชุมคณะกรรมการท่ีกําหนดจะประชุมในวานนี้ (20 ม.ค.) 

เวลา 14.00 น.ตองยกเลิกไป แมวาทางฝายผูบริหารของธนาคารจะยืนยันวา การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุม

ประจําเดือนตามปกติ และไมมีวาระเรื่องการนําสภาพคลองของธ.ก.ส.ไปใชก็ตาม 

"ธ.ก.ส. อยูระหวางรอผลการพิจารณาของกกต. จะมีขอสรุปแหลงเงินกูอยางไร จากปจจุบันท่ีมีการใชเงิน

ในโครงการรับจํานําขาวเต็มกรอบ 5 แสนลานบาทตามมติครม.แลว หากคลังสามารถหาแหลงเงินกูมาได ธ.ก.ส.ก็

พรอมท่ีจะจายเงินใหกับเกษตรกรท่ียังคางอยูไดทันที" 

นอกจากนี้ บอรดยังไดกําชับฝายบริหาร ใหดําเนินการหามาตรการเยียวยาเกษตรกรท่ีเดือดรอน จากการ

ไมไดรับเงินจากการจํานําขาวเปนเวลา 3-4 เดือนแลว โดยใหเปนมาตรการท่ีอยูในกรอบความรับผิดชอบของธ.ก.ส.

เอง โดยไมตองนําเสนอ ครม. 

"มีความเปนไปไดท่ี กกต.จะไมมีมติเรื่องเงินกู 1.3 แสนลานบาทเนื่องจากหากมีมติใหกูได กกต.ก็อาจมี

ความผิดทางกฎหมาย แตถาไมอนุมัติใหกู ก็จะถูกเปนขออางทําใหชาวนําเดือดรอน ดังนั้นเปนไปไดท่ี กกต.จะโยน

เรื่องนี้กลับไปใหเปนหนาท่ีของ ครม." แหลงขาวกลาว 

ดานนายประสิทธิ์ พาโฮม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ธ.ก.ส.กลาววา สหภาพแรงงาน

ธ.ก.ส.ไดนัดแตงชุดดําประชุมวิสามัญสมาชิกท่ัวประเทศท่ีธ.ก.ส.สํานักงานใหญ เพื่อแสดงจุดยืน คัดคานการนําเงิน

สภาพคลองของธนาคารไปใชในโครงการจํานําขาวของรัฐบาล 

หากวาคณะกรรมการของธนาคารยืนยันในมติท่ีจะนําเงินสภาพคลองไปใชในโครงการดังกลาว ทาง

สหภาพแรงงานฯจะยกระดับการชุมนุมครั้งใหญ เพื่อขับไลคณะกรรมการและผูบริหารท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังแสดง

อารยะขัดขืนทางใดทางหนึ่ง ซึ่งไมใชการหยุดทํางาน เนื่องจากธนาคารเปนสถาบันการเงินท่ีใหบริการแกประชาชน 

"ท่ีผานมา สหภาพแรงงานธ.ก.ส.ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับนําเงินสภาพคลองของธนาคารไปใชในโครงการ

จํานําขาวตอรัฐบาลมาโดยตลอด แตรัฐบาลไมเคยฟง เราจึงตองมาแสดงจุดยืนวา เราคัดคานกับเรื่องนี้"นายประสิทธิ์

กลาว 

ประธานสหภาพธ.ก.ส.กลาววา ธนาคารพรอมท่ีจะใหบริการแกเกษตรกรในโครงการจํานําขาว แตดวย

ขอจํากัดเรื่องการนําเงินสภาพคลองของธนาคารท่ีไมสามารถนําไปใช เราจึงไมสามารถชวยเหลือได เพราะหากนํา

สภาพคลองไปใช จะกระทบตอความเชื่อมั่นของผูฝากเงิน 

ปจจุบัน ธ ก ส มีสภาพคลองราว 1.8 แสนลานบาท แตธนาคารจะตองดํารงสภาพคลองตามเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จํานวน 6 หมื่นลานบาท อีก 8 หมื่นลานบาท จะตองสํารองไวเพื่อการปลอยสินเชื่อ

แกเกษตรกรภาคตางๆ สวนท่ีเหลือราว 40,000 หมื่นลานบาท จะตองสํารองใหสําหรับผูฝากเงินท่ีจะครบกําหนดการ

ไถถอน 

นายประสิทธิ์ กลาววา ขณะนี้ สหภาพแรงงานธ.ก.ส.ไดรับแจงจากกระทรวงสาธารณสุขวา หากบอรดมีมติ

ใหนําเงินสภาพคลองของธนาคารไปใชในโครงการดังกลาว ทางกระทรวงสาธารณสุขจะถอนเงินฝากออกจากธนาคาร 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร 
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นายยรรยง กลาววาขอใหรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะธ.ก.ส.ท่ีมีคัดคานไมใหบอรดชวยเหลือรัฐบาล ในการหา

เงินมาจายคาขาวท่ีเขารวมโครงการรับจํานําขาวป 2556/57 ใหแกชาวนาท่ียังคงเหลือคางอีกประมาณ 1 แสนลาน

บาท ซึ่งตองการใหธกส. เขามาเปนกลไกในการจัดหาเงินดังกลาว 

เนื่องจากโครงการนี้ไดสรางรายไดให ธ.ก.ส. มากอน ท้ังจากคาบริหารจัดการและอัตราดอกเบี้ยท่ีรัฐบาล

กําหนดจายให ซึ่งโครงการรับจํานําขาวเปนโครงการตอเนื่อง ไมใชสิ่งริเริ่มใหม แตเปนประเด็นท่ีรัฐบาลไดหาเสียงไว

กับเกษตรกร 

"ธ.ก.ส. ไดคาบริหารความเสี่ยงและ ธ.ก.ส. จะไมรับความเสี่ยงอะไรเลยหรือ และนอกจากนี้ก็ฝากถึง 

สหภาพ ออมสินและ กรุงไทยดวย สิ่งท่ีรัฐบาลทําตอนนี้ เปนความจําเปนตองขอความชวยเหลือ และไมไดขอใหชวย

แบบฟรี ๆ จึงขอใหคิดอยางรอบคอบ และหากไมมีแบงกไหนชวยเหลือ ทางรองนายกฯกิตติรัตน คงจะมีแผนสํารองใน

การแกไขเรื่องนี้"นายยรรยง กลาว 

ดานนายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี ผูอํานวยการธนาคารออมสิน กลาวยืนยันวาออมสินไมไดเปนผูปลอยกู

โดยตรงใหแกรัฐบาลเพื่อนําไปใชในโครงการจํานําขาวอยางแนนอน ดังนั้น จึงขอใหกลุมผูชุมนุม กปปส.ไดเขาใจใน

ประเด็นดังกลาวและขอใหยกเลิกการปดลอมสํานักงานใหญของธนาคาร เนื่องจาก จะสงผลกระทบตอการใหบริการ

ทางการเงินแกประชาชน 

วานนี้ กลุมกปปส.เขาปดลอมธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ ยานสะพานควาย โดยกดดันไมใหเจาหนาท่ี

ทํางานและคัดคานการใชเงินชวยเหลือสภาพคลองในโครงการจํานําขาว 

นายวรวิทย กลาววา ออมสิน เปนธนาคารของรัฐ มีหนาท่ีในการเปนกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อน

นโยบายดูแลเศรษฐกิจ ซึ่งท่ีผานมา ปลอยกูในโครงการของภาครัฐ แตกระทรวงการคลังตองคํ้าประกันเงินกู ซึ่งไมได

ปลอยกูโดยตรง 

ดาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ไดออกแถลงการณถึงกรณีท่ี ธนาคารออมสินจะนําเงินไป

ใหกระทรวงการคลังกูเงินไปจายเงินโครงการรับจํานําขาว วา ตามท่ีมีกระแสขาววา ธนาคารออมสินปลอยกู 

"โครงการรับจํานําขาว" สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ขอใหพี่นองประชาชน เพื่อนพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน สบายใจวา หากมีการปลอยกูโครงการรับจํานําขาวจริง สหภาพแรงงานฯ และชาวออมสิน พรอมจะ

รวมพลัง "คัดคานและตอตาน" อยางถึงท่ีสุด 

เชนเดียวกับ นายวรภัค ธันยาวงษ กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย กลาววาการใหสินเชื่อกับ

ธ.ก.ส.นั้น ธนาคารใชหลักเกณฑเดียวกับใหวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยคํานึงถึงปจจัยความเสี่ยงและ

ความสามารถในการชําระหนี้ของผูกูหรือผูคํ้าประกันเปนสําคัญ 

"ขอใหลูกคาและประชาชนมั่นใจการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งคํานึงถึงการบริหารจัดการดานความเสี่ยง

อยางเครงครัด เพราะธนาคารเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย มีผูถือหุนรายยอยและสถาบันการเงินอยูมากกวา 45%" 

แหลงขาวกลาววา กรุงไทยปลอยกู ธ.ก.ส.เพื่อใชในโครงการปลอยกูพืชผลทางการเกษตรในชวงท่ีผานมา

จริง แตสําหรับโครงการจํานําขาวท่ีมีปญหาอยูในขณะนี้ ธนาคารไมไดปลอยกูแตอยางใด 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ประมนตจ้ีนายกฯรับผิดชอบจํานําขาว 
นายประมนต สุธีวงศ ประธานองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) เปดเผยวา องคกรคอรรัปชั่นมี

ความเห็นวารักษาการนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะเปนประธานคณะกรรมการนโยบายขาว

แหงชาติ (กขช.) ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบตอกรณีท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. ไดมีมติแจงการไตสวนในกรณี

ทุจริตโครงการรับจํานําขาว ในขณะเดียวกันคณะกรรมการป.ป.ช. ไดมีมติเปนเอกฉันทแจงขอกลาวหากับนายบุญ

ทรง เตริยาภิรมย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกับพวกรวมขบวนการรวม 15 คน เก่ียวกับการทุจริตรับจํานํา
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ขาวในกรณีการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ ซึ่งคณะกรรมการไตสวนของป.ป.ช.ไดชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาการทําสัญญาซื้อ

ขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับสาธารณะประชาชนจีนนั้นไมมีความจริงและไมมีการสงออกขาวนอกราชอาณาจักร แตเปน

การรวมกันปดบังอําพราง อางการขายขาวแบบรัฐตอรัฐระหวางไทยกับจีนเพื่อขายขาวในราคาตํ่าแบบขาดทุนให

ผูประกอบการคาขาวในประเทศ 

ท้ังนี้ อยากจะแนะนําใหรัฐบาลควรท่ีจะทบทวนในโครงการดังกลาวเพื่อหวังวาจะไมใหเกิดการทุจริตใน

โครงการดังกลาวขึ้นอีกครั้ง จากกรณีการทุจริตดังกลาวท่ีเกิดขึ้นองคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) ไดมี

ความเห็นและแนวทางดังนี้ 

1. ในฐานะท่ีโครงการรับจํานําขาวเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเมื่อมีความชัดเจนแลววามีการทุจริตใน

การขายขาวแบบรัฐตอรัฐ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะเปนผูกํากับนโยบายขณะท่ีดําเนินโครงการและเปน

ประธานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ซึ่งตองรับรูขอมูลโดยมิอาจปฏิเสธเปนประการอ่ืนจะตองแสดงความ

รับผิดชอบในฐานะเปนประธาน ท่ีอาจจะมีประเด็นละเลยปลอยใหเกิดการทุจริตขึ้นอีก โดยจะตองรับผิดชอบตอทุก

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังตอชาวนาและประเทศ โดยไมปฏิเสธความรับผิดชอบ หรืออางเหตุปดความรับผิดชอบ 

2. กรณีท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. มีมติแจงขอกลาวหาแก นายบุญทรง กับพวกรวม 15 ราย และใหไตสวน

นางสาวย่ิงลักษณ ในความผิดท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตระบายขาวรัฐตอรัฐนั้น ท่ีผานมาไดใชเวลารวมปจึงมีมติเปนผล

ใหเกิดความเสียหายแกรัฐและไมอาจยับยั้งความเสียหายอ่ืนท่ีเกิดตามมา ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ปองกัน

ความเสียหายอ่ืนท่ีอาจเกิดขึ้นได องคกรตอตานคอรรัปชั่น จึงขอใหคณะกรรมการป.ป.ช. เรงดําเนินการอยางถูกตอง

ตรงไปตรงมา โดยไมลาชาตามกรอบกฏหมายท่ีกําหนด และตองไมใหผูท่ีถูกกลาวหาใชชองวางทางกฏหมายเพื่อ

ประวิงเวลา ซึ่งกระบวนการตางๆควรจะเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 

3. เพื่อไมใหเปนเยี่ยงอยางและบรรทัดฐานของสังคมจะตองมีการเอาผิดกับผูท่ีทุจริต ท้ังทางวินัย แพง และ

อาญา เอาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกรัฐ และจะตองใหมีการชดใชความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. ผูท่ีถูกแจงขอกลาวหาและผูถูกต้ังอนุกรรมการไตสวนขางตนหากเชื่อวาตนเปนผูบริสุทธิ์ตองใหความ

รวมมือเรงชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาโดยเร็ว 

5. นอกเหนือจากนั้นจากการเรียกรองใหมีการดําเนินการตามขอเรียกรองขางตนอยางเรงดวนท่ีสุด รัฐบาล

ควรท่ีจะตองมีการทบทวนโครงการรับจํานําขาวเพื่อหามาตรการปองกันไมใหมีการคอรรัปชั่นเกิดขึ้นไดอีก 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ผูสงออกยํ้าจีทูจีจีนเก 100%  
กรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดเปดไตสวน และไดแจงขอ

กลาวหานายบุญทรง  เตริยาภิรมย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายภูมิ  สาระผล อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชย และขาราชการจํานวนหนึ่ง รวมถึงบริษัทเอกชนท่ีอางตัววาเปนตัวแทนรัฐวิสาหกิจของจีน บริษัท

สยามอินดิกาฯ และคนไทยจํานวนหนึ่งรวมท้ังสิ้น 15 ราย ในขอหากระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 

และ พ.ร.บ.วาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) มาตรา 11 ในกรณีการซื้อขายแบบรัฐ

ตอรัฐ หรือจีทูจีกับรัฐบาลจีน พบวาไมมีสัญญาการซื้อขาย และไมมีการสงออกขาวไปนอกราชอาณาจักรจริง ซึ่งจะ

นัดมารับทราบขอกลาวหาเร็วๆ นี้ 

แหลงขาวจากสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วา เรื่องดังกลาวขอย้ําและเชื่อไดวา

เปนเรื่องจริง 100% และคนในวงการคาขาวก็รูเรื่องนี้กันมานานแลว เห็นไดจากตัวเลขการสงออกขาวไทยไปจีนไมได

เพิ่มขึ้นแตอยางใด มีแตขาวของเอกชนเทานั้นท่ีสงออกไป ขณะท่ีวงการทราบดีวาขาวในสตอกรัฐบาลนั้นมีบริษัท 

สยามอินดิกา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใกลชิดแนบแนนนักการเมืองไดอภิสิทธิ์นําขาวในสตอกรัฐบาลราคาถูกออกมาขาย
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แตเพียงผูเดียว โดยนํามาขายใหกับผูสงออกรายอ่ืนๆ ท่ีตองการ สงออกเองในราคาตํ่า และขายใหกับโรงสีท่ีบางสวน

นําไปเวียนเทียนกินสวนตางราคาในโครงการรับจํานําขาว 

"ขาวจีทูจีจีนท่ีถูกอางถึงเกิดจากการสมรูรวมคิดของผูบริหารของสยามอินดิกาท่ีรูจักกันดีคือเสี่ยเปยง ซึ่ง

รูจักกับผูบริหารของบริษัทจีเอสเอสจีท่ีเปนคนไทย ซึ่งบริษัทนี้ทําธุรกิจขายเครื่องกีฬา และอางตัววาเปนตัวแทน

รัฐวิสาหกิจจีนโดยรวมกันสรางละครขึ้นมาวาเปนการซื้อขายขาวแบบจีทูจี ขณะท่ีคอฟโกซึ่งเปนหนวยงานของจีนท่ี

ดูแลเรื่องการนําเขา - สงออกพืชพรรณธัญญาหารของจีนก็ยืนยันกอนหนานี้วาไมเคยออกไลเซนใหจีเอสเอสจีนําเขา

ขาวจากไทย" 

จากท่ีไมการซื้อขายขาวจีทูจีดังกลาว แตในขอเท็จจริงสยามอินดิกาไดนํามาจําหนายผานหลายชองทางใน

ประเทศ และสวนหนึ่งขายใหผูสงออกขาวรายใหญ รายยอย (ตามขอมูลท่ี ป.ป.ช.ระบุ มี 17 ราย) ซึ่งทางสยาม

อินดิกาไดใหแตละบริษัทไปออกของและสั่งจายเช็คเงินสดใหกับกรมการคาตางประเทศเลยตามท่ีหลักฐานปรากฏ 

โดยทางสยามอินดิกาไดคาตง ซึ่งวิธีการนี้มีนักการเมืองและขาราชการบางสวนสมรูรวมคิด 

ขณะท่ีนายเจริญ  เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา หากเปนจีทูจีจริงจะตองมีการ

เปดแอล/ซี ซื้อสินคา และตองมีหลักฐานในการสงมอบ เชนใบขนสินคา (B/L) ตามหลักสากล แตรัฐบาลอางเปนการ

ซื้อขายหนาคลัง โดยตัวแทนรัฐบาลจีนจะไปวาจางโรงสีปรับปรุงคุณภาพขาวและสงมอบใหอีกครั้ง เรื่องนี้นายบุญ

ทรงสามารถตรวจสอบเอกสารสัญญามาชี้แจงไดวาผูรับปรับปรุงขาวเปนใคร คาใชจายเทาไร สงมอบใหรัฐวิสาหกิจ

จีนจริงหรือไม 

"กรณีท่ีมีผูสงออกขาว 17 รายท่ีรับซื้อขาวจากจากสยามอินดิกา ติดรางแหและจะถูก ป.ป.ช.ขยายผลการ

ไตสวนเพื่อเรียกเก็บภาษี ก็นาเห็นใจเพราะในชวงนั้นรัฐบาลรับจํานําขาวทุกเมล็ดในราคาสูง ผูสงออกตองดิ้นรนหา

ขาวไปขาย มีขาวท่ีไหนเขาก็ซื้อ ขณะท่ีตัวเลขสงออกขาวไปจีนในปท่ีผานมาประมาณ 3 แสนตัน  และเปนขาวเอกชน 

ถามีจีทูจีจริงท่ีอางวาเปนลานตันตัวเลขตองเพิ่ม สวนการสงออกขาวไทยในภาพรวมปท่ีแลวคาดจะสงออกได

ประมาณ 6.6 - 6.7 ลานตัน สัดสวน 80% เปนการสงออกโดยสมาชิกสมาคม ท่ีเหลือเปนของบริษัทท่ีไมใชสมาชิก 

หากมีตัวเลขขาวจีทูจีจริงตองไปหาหลักฐานมายืนยัน"     

สวนกรณีท่ีนางสาวยิ่งลักษณชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ 

(กขช.) ท่ีถูก ป.ป.ช.มีมติเพียงเปดไตสวนโทษฐานแมจะทราบขอทวงติงและความเสียหายจากการดําเนินการ

โครงการดังกลาว แตกลับไมระงับยับยั้ง อาจเปนมูลความผิดตาม ป.อาญา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซึ่งยังไม

สามารถแจงขอกลาวหาไดนั้นนายแพทยวรงค  เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลกซึ่งเปนคนสงเรื่องขาวจีทูจีจีนให 

ป.ป.ช.ตรวจสอบในครั้งนี้ระบุวา รูสึกแปลกใจท่ียื่นคํารองให ป.ป.ช.สอบท้ังนายบุญทรง และ น.ส.ยิ่งลักษณในคราว

เดียวกัน เรื่องกลับแยกออกจากกัน แตในภาพรวมก็ถือวา ป.ป.ช.ปฏิบัติหนาท่ีไดดีแลว  

ท่ีมา หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
 

ป.ป.ช.แจงขอกลาวหาบุญทรงพรอมอดีตรมช.พาณิชยทุจริตขายขาว, ไตสวนย่ิงลักษณ 
นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกป.ป.ช. 

แถลงวา ท่ีประชุม ป.ป.ช.วันนี้มีมติเปนเอกฉันทใหแจงขอกลาวหานายบุญทรง เตริยาภิรมย อดีตรมว.พาณิชย และ

นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย รวมท้ังผูดําเนินการเจรจา ผูรับมอบอํานาจ รวมท้ังสิ้น 15 ราย กรณีทุจริตขาย

ขาวในสต็อกของรัฐบาลแบบรัฐตอรัฐ(G to G) กับจีน 

เนื่องจากการดําเนินการโครงการดังกลาวจากหลักฐานนับหมื่นแผน และพยานกวา 100 ราย รับฟงไดวา 

การเขาทําสัญญาซื้อขายขาวไมมีขอเท็จจริงใดๆ สนับสนุนวา หนวยงานรัฐวิสาหกิจท้ัง 2 แหงเขามาทําสัญญาซื้อ

ขายแบบรัฐตอรัฐ โดยไดรับมอบอํานาจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไมมีการสงออกขาวออกนอกราชอาราจักร

จริง 
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แตขอเท็จจริงปรากฎวา ขาวท่ีนําไปซื้อขาย นําไปขายใหกับผูประกอบการคาขาวในประเทศ อีกท้ังพบ

หลักฐานผูประกอบการคาขาวนําไปบันทึกบัญชีเปนตนทุน รวมท้ังการชําระภาษี ท้ังนี้ กรมสรรพากร ชี้แจงวา 

เอกสารหลักฐานดังกลาวไมสามารถนําไปบันทึกบัญชีและนําไปคํานวณภาษีได และไดสงเรื่องใหกรมสรรพากรเรียก

เก็บภาษีจากกรมการคาตางประเทศท่ีเปนผูรับเช็ค ซึ่งสรางความเสียหายใหแกประเทศ ทําใหรัฐสูญเสียรายไดเปน

จํานวนมาก 

นอกจากนี้ อนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 66 แหงพ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมวาการดําเนินโครงการรับจํานํา

ขาวของรัฐบาลท่ีมีน.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติไดทราบถึง

การทวงติงและความเสียหายจากการดําเนินโครงการดังกลาวแลว แตกลับดําเนินการละเลยไมระงับยับยั้ง คณะ

กรรมการฯจึงมีมติใหดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในเรื่องนี้ 

นายวิชา กลาววา การพิจารณาของ ป.ป.ช.แตละคนเปนอิสระ ไมมีการชี้นํา และยืนยันวา ป.ป.ช.ไมได

เรงรัดคดีเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการเมือง แตดําเนินการไปตามวาระและหลักฐานท่ีมีอยู พรอมกับปฏิเสธวา 

ไมมีการล็อบบี้ให น.ส.ยิ่งลักษณ พนความผิด โดยการดําเนินการทุกอยางเปนไปอยางตรงไปตรงมา 

"เราใหความเปนธรรมท่ีสุดแลว กรณีของนายกฯ ยังไมมีการชี้มูลความผิด แตใหอนุกรรมการฯ ไปไตสวน

เพื่อใหทานมีโอกาสชี้แจงกอน" นายวิชา กลาว 

สําหรับเรื่องท่ีเก่ียวของกับโครงการรับจํานําขาวแลว ยังมีเรื่องอ่ืนๆ อีกท่ี ป.ป.ช.อยูระหวางดําเนินการ 

รวม 7 คดี ไดแก คดีท่ี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นําไปรองผูตรวจการแผนดิน

เรื่องการขายขาวไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งหากพบวามีผูเก่ียวของ หรือผูรวมกระทําความผิดจะแจงขอกลาวหาเพิ่มเติม

ภายหลัง 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ)  
 

แหซื้อบอนดธกส.โปะหนี้จํานําขาว 
สํานักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปดเผยถึงผลการประมูลพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ GGLB.วงเงิน 20,000 ลานบาทท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันให ธ.ก.ส .ปรากฏวามีผูให

ความสนใจเขารวมประมูล อยางทวมทนทาง สบน. จึงเกลี่ยรับไวท้ังหมด ดวยวงเงิน 32,580 ลานบาท ทําใหไดรับพ

รีเมี่ยมสวนหนึ่ง เพราะเปนการเปดขายเพิ่มเติม 

สงผลใหอัตราดอกเบี้ยลดลงจากท่ีกําหนดคูปองหนาพันธบัตร 3.53 % อายุ 3 ป แตเมื่อความตองการซื้อมี

มากสงผลใหอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลงไปอยูท่ี 3.14% ซึ่งทําใหตนทุนในการกูเงินลดลง 

ท้ังนี้ มองวาความตองการซื้อท่ีเขามามากเพราะพันธบัตรดังกลาวมีความเสี่ยงตํ่าและใหผลตอบแทนสูง

หากเทียบกับภาวะตลาดท่ีอัตราดอกเบี้ยอยูในภาวะขาลง ซึ่งการกําหนดอัตราดอกเบี้ยระดับดังกลาวดําเนินการ

กอนท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% และเปนอัตราดอกเบี้ย

เทากับ GGLB ท่ี สบน. ประมูลขายกอนหนานี้ วันท่ี 25 พ.ย. 2556 วงเงิน 3.7 หมื่นลานบาท เนื่องจากเปนพันธบัตร

รุนเดียวกันท่ีเหลือจากการจําหนายครั้งกอน โดยมีวงเงินรวม 7.5 หมื่นลานบาท 

สําหรับวงเงินท่ีเหลือีก 5,000 กวาลานบาท สบน. จะดําเนินการประมูลในครั้งตอไปเดือนมีนาคมนี้ โดย

พันธบัตรดังกลาวถือเปนการออกมาเพื่อปรับโครงสรางนี้พันธบัตร ธ.ก.ส. รุนเดิมท่ีออกมาเพื่อนําเงินไปใชใน

โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
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'ธีระชัย'จ้ีรัฐทบทวนจํานําขาว ปรับขายจีทูจี 
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาวถึงกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ชี้มูลความผิดกรณีโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลวา เปนการยืนยันวาโครงการ

ดังกลาว มีลักษณะเขาขายการทุจริต และเชื่อวาหลังจาก ปปช. แจงขอกลาวหาดังกลาว ก็จะกระทบตอชื่อเสียงของ

รัฐบาลย่ิงลักษณพอสมควร ดังนั้นจึงเห็นวาควรมีการทบทวนโครงการจํานําขาว เพราะเปาหมายเดิมท่ีรัฐบาล

ตองการจํานํามาเก็บขาวไวกับตัวเอง ก็เพื่อตองการใหราคาขาวในตลาดสูงขึ้น แตสุดทายก็พิสูจน เมื่อราคาไมเปนไป

ตามท่ีคาดหวังไว ท้ังยังเกิดการขาดทุน มีความเสี่ยงตอการทุจริต มีตนทุนดานการเก็บรักษาท่ีสูง 

ท้ังนี้ รัฐบาลควรใชจังหวะเวลานี้ ในการปรับกติกาบริหารเศรษฐกิจ โดยอาจทําไดโดยการแกไขรัฐธรรมนูญ 

ดวยการหามไมใหรัฐบาลแทรกแซงสินคาเกษตร ดวยการซื้อสินคาเกษตรมาเก็บไวในสต็อก จนเปนภาระมาก

จนเกินไป แตอาจชวยเหลือเกษตรกรดวยการใหเงินอุดหนุน ชวยเหลือโดยตรงผานบัญชี ธ.ก.ส. ท้ังเพื่อใชในการซื้อ

หาตนทุนการผลิต หรือการใหเงินเปลาลดภาระใหกับเกษตรกร 

"ควรหามไมใหรัฐบาลเขาไปแทรกแซงสินคาเกษตร ในลักษณะท่ีรัฐบาลเปนกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา ควรใชวิธี

อ่ืน จายเงินโดยตรงใหเกษตรกร หรือผาน ธ.ก.ส." นายธีระชัยกลาว 

นอกจากนี้ การขายขาวแบบรัฐตอรัฐ หรือจีทูจี ก็ควรมีการแกไขเกณฑกติกาดวย อาทิ เชน ผูสงออกควร

จะตองเปนหนวยงานทางราชการเทานั้น สวนการชําระเงินก็ใหมีการเปดลักษณะ LC ท่ีเหมือนเปนการซื้อขาย

ตามปกติ โดยขณะนี้เห็นวาเปนเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะมีการปฏิรูปอยางจริงจัง 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

เผือกรอนจํานําขาว แจงปปช.จีทูจีลวงโลก 
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาววา กรมฯ กําลังจัดทําหนังสือสอบถาม

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กรณีระบายขาวสต็อกรัฐบาลท่ีกําลังดําเนินการใน

สวนท่ีตกลงไวแลว เพื่อใหเกิดความชัดเจน รวมถึงการระบายขาววิธีการตาง ๆ ท้ังการระบายท่ัวไปและผานตลาด

การซื้อขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (เอเฟท) 

สําหรับกรณี ป.ป.ช.แจงขอกลาวหาขาราชการของกรมฯ นั้น นายสุรศักดิ์ กลาววา อยูระหวางการพิจารณา

และขอหนังสืออยางเปนทางการจาก ป.ป.ช.กอน ซึ่งการจะดําเนินการก็จะพิจารณาบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย 

และความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในสัปดาหหนาจะมีความชัดเจนวาจะตอง

สับเปลี่ยนตําแหนงการทํางานของขาราชการท่ีถูกกลาวหาหรือไม 

นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ หนึ่งในขาราชการท่ีถูก ป.ป.ช.แจงขอกลาวหา

เรื่องระบายขาวจีทูจี ไมจริงวา ขอดูรายละเอียดตาง ๆ จากการแจงขอกลาวหา และหารือกับฝายกฎหมายของกรมฯ 

กอน ยังไมขอใหความเห็นและรายละเอียดขณะนี้แตอยางใด 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ผูสงออกขาวพอใจผลตัดสิน ปปช. กลาวโทษทุจริตขายขาวจีทูจีรัฐบาล  
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย ใหความเห็นกรณีท่ีคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ได กลาวโทษการทุจริตในโครงการจํานําขาวของรัฐบาลกรณีการ

ทําสัญญาซื้อขายขาวแบบจีทูจี วาพอใจท่ีมีการดําเนินการตัดสินกลาวโทษออกมาแบบนี้เพราะเรื่องนี้เปนสิ่งท่ีวงการ

คาขาวรับทราบมานานแลววาสัญญาจีทูจีไมมีจริงและขาวเหลานั้นไมไดมีการสงออกใหรัฐบาลจีนแตกลับมีการนํา

กลับมาเวียนเทียนขายในประเทศ เห็นไดจากหลักฐานเช็คท่ีมีบริษัทผูสงออก บางราย สั่งจายมาให ท่ีไมไดมีการสั่ง

จายมาจากรัฐบาลจีน ท้ังนี้ท่ีผานมาแมเอกชนจะรู และ มีหลักฐาน ซึ่งภาคเอกชนก็ไดพยายามแสดงความเห็นไปท่ี
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รัฐบาลมาโดยตลอด แตก็ทําอะไรไมได รัฐบาลไมเคยฟง  ไมไดสนใจ และเอกชนก็ไมมีอํานาจท่ีจะไปจัดการเรื่องการ

ทุจริต และยังมีเอกชนหลายรายท่ีไปรวมมือกับรัฐบาลในการท่ีจะเอาเปรียบเอกชนในวงการคาขาวดวยกัน 

ดังนั้นกรณีนี้จะเปนตัวอยางท่ีดีสําหรับนักการเมืองรุนหลังท่ีคิดจะตบตาประชาชนและสิ่งท่ีตามมา คือ จะ

ทําใหกระบวนการขายขาวของรัฐบาลมีความโปรงใสมากขึ้นและนาจะทําใหรัฐบาลขายขาวไดในราคาดีขึ้นและนาจะ

ขาดทุนนอยลงเพราะท่ีผานมาการขายขาวแบบจีทูจีท่ีรูกันรัฐบาลขายขาวออกมาในกิโลกรัมละ10บาท หรือตันละ 

10,000 บาท เนื่องจาก ไมตองมีราคากลางไมตองทํารายงานทําใหเปนชองทางของการทุจริต 

ท้ังนี้ผูสื่อขาวรายงานวาสําหรับนายภูมิ สารผล อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยไดปฎิเสธผาน

บุคคลใกลชิดเรื่องการใหความเห็นเก่ียวกับกรณีท่ีมีรายชื่อเก่ียวของกับกรณีท่ีป.ป.ช.ไดมีมติเอกฉันทต้ังอนุกรรมการ

ไตสวนกลาวหารวมกับนายบุญทรงเตริยาภิรมย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และพวกเก่ียวกับโครงการ

ทุจริตการรับจํานําและระบายขาวโดยบุคคลท่ีใกลชิดระบุวานายภูมิไมเคยไดรับทราบขอกลาวหาท่ีปปช.มีมติออกมา

และไมเคยไปชี้แจงใดๆตอป.ป.ช.แตยืนยันวาพรอมจะตอสูตามขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกับนายบุญทรง ท่ีพรอม

จะใหขอมูลตอป.ป.ช.เชนเดียวกัน 

สําหรับความเคลื่อนไหวของกรมการคาตางประเทศ(คต.) นั้นไดผูบริหารระดับสูงของกรมไดเรียกหารือ

เปนการภายในเก่ียวกับประเด็นดังกลาวโดยในเบื้องตนฝายบริหารของคต.ยังไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นท่ี

ถูกป.ป.ช.กลาวหา 

อยางไรก็ตามคต.ก็เตรียมท่ีจะแถลงขอเท็จจริงตอสาธารณชนในอีก 2-3วันจากนี้หลังจากไดหารือใน

ประเด็นท่ีป.ป.ช.ไดกลาวหาจนครบแลว 

ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
 

'กิตติรัตน'ยํ้าเงินจํานําขาวถึงมือเกษตรกร 
นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พรอมดวยนายนิวัฒนธํารงค บุญทรงไพศาล รอง

นายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย และนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรมช.เกษตรและ

สหกรณ รวมแถลงขาวเก่ียวกับโครงการรับจํานําขาว โดยการแถลงเปนการบันทึกเทปเพื่อนําไปออกอากาศทางชอง 

11  

นายกิตติรัตน กลาววา โครงการรับจํานําขาวไดดําเนินมา 2 ป รวม 4 ฤดูกาล ท้ังนาปและนาปรัง ไดมีการ

ชําระเงินคารับจํานําท้ังสิ้น 680,000 ลานบาท ซึ่งยืนยันวาเงินดังกลาวถึงมือเกษตรกรทุกบาทเพราะดําเนินการจาย

โดยตรงผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(ธกส.) ไปยังบัญชีของเกษตรกร การดําเนินการท้ัง 2 ป 4 ฤดูกาล 

เปนไปดวยความเรีบบรอย ระบายขาวไปแลวมูลคาประมานรวม 2 แสนลานบาทและจะดําเนินการระบายขาวอยาง

ตอเนื่อง  

นายกิตติรัตน กลาวอีกวา ขณะเดียวกันการรับจํานํานาป 2556/2557 ไดเริ่มต้ังแตเดือนต.ค. 2556ป ซึ่งมี

การดําเนินการตอเนื่อง และมีการชําระเงินไปแลวจํานวน 55,000 ลานบาท ซึ่งในชวงตนฤดูกาลจะมีขาวจํานวนมาก

หนอยและตองใชเงินมากในชวงแรก แตเมื่อมีการระบายขาวจะใชนอยลงและวงเงินท่ีใชก็นอยลงเหมือนท่ีดําเนินการ

ไปใน 2 ปแรก  

"ท้ังนี้เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา ทําใหการดําเนินการตองผานกระบวนการท่ีรัฐบาลตอง

จัดหาเงินชําระใหชาวนาตอไป ไมวาจะเปนเงินจากงบประมาณหรือสภาพคลองของธกส. รวมท้ังจัดเงินกูนั้น ขณะนี้

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) โดยผมจะไปชี้แจงพรอมฝายขาราชการประจําใน

สัปดาหหนา"นายกิตติรัตน กลาว 

สวนการเขาชี้แจงกับกกต.นั้น นายกิตติรัตน กลาววา รัฐบาลไดสงเรื่องไป กกต.เปนเวลาพอสมควร และจะ

ไดไปชี้แจงในตนสัปดาหหนา และคาดจะเห็นชอบใหดําเนินการได ขณะเดียวกันไดสงนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.
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คลังลงพื้นท่ีทําความเขาใจกับชาวนาวา สิ่งท่ีเกิดขึ้นไมใชเปนปญหาของรัฐบาลท่ีจะหนวงเหนี่ยวเวลาหรือไมมีเงิน แต

ตองผานขั้นตอนทางกฎหมายอยางครบถวน 

นอกจากนี้ นายกิตติรัตน ยังกลาวถึงเหตุท่ีทําใหจายเงินใหชาวนาลาชาวา ท่ีลาชาในการชําระเงินในตน

ฤดูกาลท่ีเกิดขึ้นเพราะแหลงเงินจากงบประมาณ ซึ่งมีการอนุมัติผานต้ังแตเดือนก.ย.และพรอมจะดําเนินการในเดือน

ต.ค. แตฝายคานมีการรองเรียนทําใหการพิจารณางบประมาณตองพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีเรื่อง

การเมืองท่ีฝายคานลาออกจํานวนมาก รัฐบาลจึงตองยุบสภา ทําใหขั้นตอนเพิ่มขึ้น รวมท้ังมีผูชุมนุมมาปดลอม

กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ทําใหการประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ ลาชาออกไป 

เม่ือถามถึงการท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. ต้ังขอกลาวหากับอดีตรมว.พาณิชยและไตสวนนายกรัฐมนตรีจะมี

ผลอะไรกับโครงการไหม นายกิตติรัตน กลาววา เปนเรื่องการพิจาณาของป.ป.ช. ท่ีเจาะจงในการดําเนินการดานการ

ขาย แตสิ่งท่ีเรียนไปเปนเรื่องของท้ังโครงการ อยางไรก็ตาม ก็เปนอํานาจป.ป.ช ท่ีดําเนินไปได และการทําหนาท่ีของ

องคกรอิสระก็จะชวยดูแลเรื่องตางๆ ใหมีความโปรงใส 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

รมว.พาณิชย ส่ังชะลอเจรจาขายขาวจีทูจี 1 ลานตันใหจีน หวั่นผิดกม. 
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล  รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย กลาววา ไดสั่งการใหชะลอการ

เจรจาขายขาวใหรัฐบาลจีนปริมาณ 1 ลานตันออกไปกอน หลังจากฝายกฎหมายของกระทรวงพาณิชยไดวิเคราะห

รายละเอียดหนังสือตอบรับจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ท่ีกระทรวงฯ ไดสอบถามไปถึงขอบเขตการ

ดําเนินการระบายขาวสตอกรัฐบาลท้ังแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) และแบบประมูลท่ัวไปวาสามารถดําเนินการไดหรือไม  

"ตอนนี้กําลังศึกษารายละเอียดอีกรอบ เพราะพอมาดูหนังสือตอบของ กกต.ใหมยังมีขอสงสัยอีกหลาย

ประเด็น กลัววาถาดําเนินการตอไปจะไสรางภาระผูกพันใหรัฐบาลชุดใหม ซึ่งรัฐบาลรักษาการไมควรทํา" นายนิวัฒน

ธํารง กลาว 

โดยเมื่อสัปดาหท่ีผานมา กกต.ไดมีหนังสือตอบกลับมาแลวมีเนื้อหาโดยสรุปวาสามารถดําเนินการได แต

เมื่อมาพิจารณารายละเอียดพบวาหนังสือดังกลาวไมไดใหความชัดเจนประเด็นราคาจําหนายวาสามารถตัดสินใจได

หรือไม และประเด็นระยะเวลาสงมอบซึ่งตองผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดใหมอยางแนนอนเพราะขาวมีปริมาณมาก  

สําหรับการซื้อขาว 1 ลานตันนี้เปนไปตามกรอบท่ีผูนําสองประเทศตกลงกันเมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีจีนเยือน

ไทยวาจีนจะซื้อขาวจากไปปละ 1 ลานตัน นาน 5 ป โดยการเจรจาสําหรับการซื้อขายของป 57 ไดขอสรุปใน

สาระสําคัญแลวคงเหลือเพียงการกําหนดราคาขายเบื้องตนจะใหเปนไปตามราคาตลาด แตเมื่อมีปญหาความไม

ชัดเจน ตนเองจึงสั่งใหกรมการคาตางประเทศไปชี้แจงใหจีนเขาใจและคาดวาอีกไมนานหลังไทยไดรัฐบาลใหมจะ

สามารถดําเนินการขายขาวลอตนี้ไดทันที อยางไรก็ตามการชะลอขายขาวจะไมกระทบตอสภาพคลองของโครงการ

รับจํานําขาว เพราะกระทรวงพาณิชยจะไดเงินจากการทยอยสงมอบขาวสําหรับสัญญาเดิมท่ีมีอยูไดตามแผน 

ขณะเดียวกันรัฐบาลไดเรงหาเงินจากแหลงอ่ืนมาใชในโครงการแลวมั่นใจวาธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.)จะจายเงินคาขาวใหชาวนาไดท้ังหมดภายในเดือนมกราคมนี้ 

ท้ังนี้ กรมการคาตางประเทศ แจงวา การสงออกขาวต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.-16 ธ.ค.56 ไทยสงออกขาวแลว 

6.403 ลานตัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน ขณะท่ีมีมูลคา 4,208 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลง 7.4% 

และราคาเฉลี่ยตันละ 657 ดอลลารสหรัฐฯ และคาดวาการสงออกขาวท้ังป 56 จะมีปริมาณ 6.68 ลานตัน ลดลง 3.9% 

มูลคา 4,389 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับป 55 

ดานนายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปดเผยวา กําลังเตรียมความพรอมในการ

เขาไปชี้แจงกับ กกต. เก่ียวกับแนวทางการขอกูเงิน 130,000 ลานบาท เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ

รับจํานําขาวเปลือกนาป ฤดูกาลผลิต 56/57 โดยยืนยันวาเปนโครงการตอเนื่องท่ี ครม.มีมติอนุมัติใหดําเนินการมา
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ต้ังแตชวงไตรมาส 3 ป 56 อีกท้ังไมไดเปนการกอภาระหนี้กอนใหมแตอยางใด รวมถึงไมไดเปนการดําเนินการท่ีเปน

ภาระ หรือกระทบตอกรอบวินัยทางการคลังอีกดวย 

"การกูเงินในโครงการรับจํานําขาว 130,000 ลานบาทนั้น สวนตัวผมเชื่อวาจะไมสงผลกระทบตอสภาพ

คลองในระบบของประเทศโดยเรื่องนี้ กระทรวงการคลังจะดําเนินการในแนวทางเดียวกันกับท่ีเคยไดสอบถาม เรื่อง

การออกสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า (ซอลฟโลน) และการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลเหลือ 0.005 บาทตอลิตร ซึ่งในสวน

ของการจายเงินใหเกษตรกรท่ีนําขาวเขาโครงการและไดรับใบประทวนแลวนั้น ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กําลังทยอยจายเงินอยางตอเนื่อง" นายกิตติรัตน กลาว 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

'สมชัย'ยันรัฐขายขาวจีทูจีไมได 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ใหสัมภาษณรายการเจาะลึกไทย ทางสปริง

นิวส ยอมรับกกต.สงหนังสือชี้แจงกระทรวงพาณิชยเก่ียวกับการระบายขาวสต็อกรัฐบาลแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ไปไมชัด 

เพราะจดหมายท่ีเจาหนาท่ีกกต.เขียนกลับไปเหมือนกับ คําพิพากษาศาลโลก แตความจริงบรรยากาศการประชุมเมื่อ 

2 สัปดาหท่ีผานมา กระทรวงพาณิชยก็อยูกับเรา การซักถามประเด็นตางๆ "จนดวยคําตอบทุกอยางแลว" ประเด็นท่ี

ผมถามไป 

1.การเดินทางไปเจรจาซื้อขายขาวตางประเทศของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย เปนการใชทรัพยากรของรัฐ

หรือไม คําตอบคือ"เปน" เพราะเอาเงินงบประมาณเปนคาต๋ัวเครื่องบิน และคาใชจาย 

2. สวนการไปเจรจาทําสัญญาซื้อขายขาว จะมีผลผูกพันตอรัฐบาลชุดตอไปหรือไม แนนอนมีผลผูกพัน ถา

ขายถูกรัฐบาลหนาตองสงมอบขาวในราคาถูก 

3.เงินท่ีไดจากการขายขาวเปนทรัพยากรของรัฐหรือไม ซึ่งเปนและเปนงบประมาณแผนดินรายไดท่ีเขามา 

4.เงินนี้เมื่อเอาไปจายหนี้คาขาวแกชาวนา จะมีผลตอการเลือกต้ังหรือไม 

ดังนั้นในมาตรา 181 (3) และ(4) " ปดประตูตอกฝาโลงหมดแลววาทําไมได" เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 181 

"รัฐบาลรักษาไมสามารถจะทําสัญญาซื้อขายหรือสัญญาท่ีมีผลผูกพันตอรัฐบาลชุดตอไปได" 

สวนมาตรา181 (4) ไมสามารถชวยคนของรัฐ ทําใหเกิดประโยชนไดเปรียบเสียเปรียบตอการเลือกต้ังได 

"ท่ีประชุมคุยกันชัดๆ แตจดหมายกกต. ผมเพิ่งเห็นเขียน เรื่องนี้แบบสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดตามมาตรา181 (3) และ 

(4) ขอใหกระทรวงพาณิชยไปคิดเอง ผมก็บอกวาเวลาเขียนจดหมายตอบกลับไป ขอใหเขียนฟนธงไดไหมแตตอนนี้

คนท่ีรับจดหมายก็คิดมากแปลวาอะไร" 

"ท่ีประชุมวันนั้นผมอภิปรายอะไร กระทรวงพาณิชยก็อยูดวย กรรมการกกต.ท้ัง 4 ทานก็อยู ผมไมใชนัก

กฎหมาย แตชี้ใหเห็นวาขัดอยางไรบาง มีบันทึกการประชุมอยูแลว เจาหนาท่ีก็รูวาไมสามารถทําได จะสุมเสี่ยงการ

กระทําความผิด ผมคิดวาในท่ีสุดเขาก็ไมกลาทํา" 

สวนกูเงิน 1.3 แสนลานบาท นายสมชัย บอกวายังไมไดเขาท่ีประชุม หากนําเขาท่ีประชุมจะมีเหตุผลก็ได 

หลายเรื่องกกต.ก็ใหไป เชน รัฐบาลของเงินงบกลางไปชดเชยสวนตางขาวโครงการธงฟา ชวยเหลืออุทกภัยใน

ฟลิปปนส เพราะเปนมติครม.ท่ีจะชวยเหลือกอนยุบสภา 

สวนเรื่องท่ีกกต.อนุมัติไปแลวเก่ียวกับเรื่องขาวมี 4 เรื่อง ไดแก 1. ขาวโครงการธงฟาวงเงิน 7,900 ลาน

บาท 2.ขาวจีทูจีขายใหจีน 3. เรื่องท่ีธธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)ทําเรื่องขอเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณ คือจะโยกเอาเงินหมุนเวียนของธ.ก.ส.ไปชําระหนี้ชาวนา 5.5 หมื่นลานบาท แตถอนเรื่องออกไป 

ซึ่งไมมีตัวเลขวงเงิน สงเจาหนาท่ีระดับกลางมาชี้แจง 

"การถอนเรื่องออกไปแสดงวาเขาไมติดใจท่ีจะมาปรึกษาอาจเปนเรื่องท่ีเขาพรอมรับผิดชอบ ถาเสียหายขึ้น 

ผมเขาใจวาทําไปแลว โดยโยกเงินสวนอ่ืนมาจายหนี้คาขาว โยกไปแลว 4 หมื่นลานบาท หากไมมีเงินคืนมาจากการ
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ขายขาว ธ.ก.ส.อาจอึดอัดดานการเงินหรือไม จะมีผลตอสภาพคลองหรือไม การตัดสินใจเปนอํานาจของธ.ก.ส.ใช

หรือไม ก็ตองไปรับผิดชอบกันเอง" 

4.การเงินกู 1.3 แสนลานบาท จะเชิญมาคุยกันวันท่ี 21 ม.ค. แตอยาเพิ่งไปคิดวาไดหรือไมได เพราะทุก

อยางขึ้นอยูกับคําชี้แจง 

นายสมชัย ยังบอกวาเมื่อวันท่ี 15 ม.ค. ท่ีผานมา กกต. เกือบจะอนุมัติใหเรื่องท่ีตชด.ขอจัดซื้ออาวุธในพื้นท่ี

ภาคใตกวา 900 ลานบาท แตเมื่อสอบวาผานครม.หรือยัง ก็ไดรับคําตอบวา "เดี๋ยวคอยไปผานครม. ผมเลยต้ังคําถาม

วาในกระบวนการของ กกต.ตองผานครม.มากอนแลวคอยมาขอใชไหม" 

ท้ังท่ีจริงครม.จะเห็นภาพรวมการจัดสรรงบประมาณวาสําคัญหรือไม แตกลายเปนเลนคูขนานคือ ครม.ยัง

ไมเขาแตเอามาเขากกต. "เผอิญทานเห็นเราเปนไก ผมไมนาคิดทันเลย" นายสมชัย กลาว 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

เอเฟทเลื่อนประมูลขาว 22 ม.ค.นี้ 
นายศักดิ์ดา ทองปลาด รองผูจัดการ และผูทําการแทนผูจัดการตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศ

ไทย หรือ AFET เปดเผยวา การประมูลขาวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายลวงหนาในเอเฟท ครั้งท่ี 

1/2557 นี้ จะมีการนําขาวฤดูการผลิตปปจจุบัน 2556/57 ท้ังขาวขาว 5% และขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ซึ่งเปนท่ี

ตองการของตลาดเขามาใหประมูล โดยกระทรวงพาณิชยไดจัดสรรมา เพื่อใหตอบรับกับความตองการของ

ผูประกอบการขาว 

การประมูลขาวผานเอเฟท ยังคงเปนวิธีการประมูลเดียวท่ีกระทรวงพาณิชยดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

สม่ําเสมอ โดยมีการกําหนดเดือนรับมอบสินคาขาวลวงหนาท่ีแนนอน ซึ่งการประมูลขาวผาน เอเฟท อยางตอเนื่องนี้ 

ไดสงผลใหผูประกอบการเห็นแนวโนม ทิศทางราคา และสามารถใชเปนราคาอางอิง ท่ีทําใหผูประกอบการสามารถ

วางแผนจัดการคาขาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ท้ังนี้ ผลการประมูลขาวผานเอเฟท 3 ครั้งท่ีผานมานั้น มีผูประกอบการสนใจเขารวมประมูลมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากครั้งแรกๆ ท่ีผูประกอบการยังรอดูทิศทางและแนวโนมราคาจากชวงฤดูกาลเก็บเก่ียวขาว 

สําหรับการประมูลขาวครั้งนี้ ผูประกอบการสามารถคาดการณทิศทางและภาวะราคาขาวโดยรวมจากผล

การประมูลขาวครั้งกอนหนา จึงมีความนาสนใจ ประกอบกับมีการนําขาวหอมมะลิ และขาวขาวฤดูการผลิตใหม ซึ่ง

เปนท่ีตองการของตลาดเขารวมประมูล และยังคงมีขาวขาวในฤดูการผลิตท่ีผานมาซึ่งเปนท่ีนิยมของผูบริโภคชาว

ไทยเขามาเปดประมูลดวย จึงมีความหลากหลายและนาสนใจยิ่งขึ้น 

นายศักดิ์ดา กลาวเพิ่มเติมวา เอเฟทจึงเชิญชวนผูประกอบการรวมยื่นซองประมูลขาว โดยครั้งนี้เปนขาว

ขาว 5% ปริมาณ 110,480 ตัน จากคลังในพื้นท่ี จ.สระบุรี จ.ลพบุรี และจ.พิษณุโลก และขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 

ปริมาณ 38,460 ตัน จากคลังในพื้นท่ีจ.อุบลราชธานี และจ.นครราชสีมา ซึ่งท้ังหมดเปนขาวท่ีมีคุณภาพดีจากคลังท่ี

เปนท่ีเชื่อถือของผูประกอบการขาว กําหนดการประมูล ในวันพุธท่ี 22 ม.ค.นี้ เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองประชุม 

30410 ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย จ.นนทบุรี (เปลี่ยนแปลงกําหนดการจากเดิมวันนี้ (15 ม.ค.) 

สวนการเตรียมการรองรับกับภาวะฉุกเฉินจากสถานการณทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น เอเฟท ไดมีแผนตอเนื่อง

ทางธุรกิจ (BCP) และศูนยสํารองและกอบกูระบบ (DRC) ท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จึงขอใหผูประกอบการ 

และผูลงทุนมั่นใจวาจะสามารถเขาทําการซื้อขายไดเปนปกติ 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน  
 

'วอลลสตรีทเจอรนัล'ช้ี ชาวนาไทยเริ่มตีจากรบ. ฉุนจายเงินจํานําขาวชา  
สํานักขาว วอลลสตรีทเจอรนัล ของสหรัฐอเมริการายงานเมื่อวันท่ี 15 ม.ค. วา โครงการรับจํานําขาวซึ่ง

เปนนโยบายเรือธงของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร เพื่อสรางคะแนนนิยมแกกลุมชาวนาในประเทศ เริ่ม
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สงผลในทางตรงกันขามเมื่อรัฐบาลเริ่มไมเหลือเงินจายแกชาวนาท่ีเขารวมโครงการ ขณะท่ีนายกฯหญิงคนแรกของ

ไทยผูท่ีอนาคตทางการเมืองขึ้นอยูกับการสนับสนุนจากชาวนาและผูโหวตในชนบท กําลังอยูในชวงเวลาวิกฤติท่ีสุด

จากการชุมนุมประทวงของฝายตอตานรัฐบาล 

รัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณรับซื้อขาวจากชาวนาในราคาท่ีสูงกวาตลาดเกือบ 50% เพื่อยกระดับรายไดของ

ชาวชนบท นับต้ังแตรัฐบาลของเธอเขามาบริหารประเทศในป 2011 แตในตอนนี้ รัฐบาลไมสามารถขายขาวไดเร็ว

พอจะนําเงินมาจายแกชาวนา ขณะท่ีประเทศคูแขงอยางอินเดียและเวียดนามไดเพิ่มประมาณการผลิตขาวขึ้นมา และ

ขายขาวในราคาถูกกวาขาวของไทย จนไทยหลนจากบัลลังกผูสงออกขาวหมายเลข 1 

นายนิพนธ พัวพงศกร รักษาการผูอํานวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขาดานการพัฒนาอุตสาหกรรม

ชนบท กลาววา ชาวนาไมพอใจอยางมาก และนี่เปนครั้งแรกในประบวัติศาสตรของไทยท่ีชาวนาไมไดรับเงินจากขาว

ท่ีพวกเขาขายใหแกรัฐบาลไปแลว 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งมีหนาท่ีจายเงินแกโครงการจํานําขาว กําลังหาทางระดม

ทุนจํานวน 2 หมื่นลานบาท ในการประมูลพันธบัตรในวันพฤหัสบดี (16 ม.ค.) หลังจากกอนหนานี้หวังจะระดมทุนให

ได 7.5 หมื่นลานบาท ในการประมูลพันธบัตรเมื่อเดือนพ.ย.ปกอน ซึ่งมีผูประมูลพันธบัตรไปเพียงครึ่งเดียวเทานั้น 

เงินทุนในสวนนี้จะถูกนําไปจายใหแกชาวนา ซึ่งบางสวนไมไดรับเงินจํานําขาวมานานหลายเดือน โดยใน

วันพุธรัฐบาลเพิ่งประกาศขยายเสนตายการจายเงินสําหรับรอบการเก็บเก่ียวในเดือนต.ค.ออกไป ขณะท่ีสื่อทองถ่ิน

รายงานวา ในจังหวัดหนึ่งทางภายเหนือของประเทศ มีชาวนาสวนนอยเทานั้นจากท้ังหมดเกือบ 50,000 คนท่ีไดรับ

เงินจํานําจากรัฐบาล 

วอลลสตรีทเจอรนัลระบุดวยวา ประชากรไทยในชนบทเปนรากฐานทางการเมืองของน.ส.ยิ่งลักษณ รวมถึง

พี่ชายของเธอ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีผูถูกโคนอํานาจในการรัฐประหารเมื่อป 2006 โดยนโยบาย

รับจํานําขาวก็เปนหนึ่งในนโยบายท่ีมีเปาหมายเพื่อมอบสิทธิประโยชนแกชาวชนทบท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ัง แตก็สรางความ

ไมพอใจแกผูประทวงท่ีสวนใหญเปนชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร ท่ีตองเปนผูจายภาษี โดยในสัปดาหนี้ ฝาย

ตอตานการปกครองของตระกูลชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวครั้งหใญ เพื่อเรียกรองใหนส.ยิ่งลักษณลาออกจากตําแหนง

รักษาการนายกรัฐมนตร ี

อนึ่ง ความคาดหวังในโครงการรับจํานําขาวท่ีเพิ่มสูงขึ้น ในตอนนี้กลับกลายเปนภาระของรัฐบาล ซึ่งยัง

ตองเผชิญกับการประทวงจากกลุมชาวไรผูปลูกสวนยางพารา และกลุมอ่ืนๆท่ีตองการไดรับสิทธิประโยชนท่ีเทาเทียม

กับชาวนา 

การจายเงินจํานําขาวลาชายังเปนการเนนใหเห็นวา โครงการจํานําขาวทําใหธนาคารเพื่อการเกษตรฯและ

รัฐบาล ตกอยูในสถานการณไมมั่นคงทางการเงินอยางไร นักวิเคราะหหลายคนของบริษัทหลักทรัพย 'ซีไอเอ็มบี ซี

เคียวริตีส' ระบุวา ไทยตองแบกรับความเสี่ยงจํานวนประมาณ 3 แสนลานบาทตอปหรือคิดเปน 2.5% ของผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพื่อสนับสนุนราคาขาว 

ดานนายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย เผยวา รัฐบาลยังไมไดจายเงินแก

ชาวนาประมาณ 10 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปน 1.7 แสนลานบาท เขายังรูสึกเปนหวงวารัฐบาลจะจัดการปญหานี้

ในระยะยาวไดอยางไร "ผมสงสัยวานสถานการณจะเลวรายลง หากรัฐบาลเลื่อนการจายเงินจํานําขาวออกไปอีก" 

ความไมพอใจทําใหชาวนาบางกลุมถึงกับเดินทางมายังกรุงเทพหมานคร เพื่อเขารวมการประทวงตอตาน

รัฐบาล โดย นางวาสนา ยิ่งผล ชาวนาวัย 45 ป เผยวา เธอขับรถมาจากจังหวัดนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนฐานเสียงของ

น.ส.ยิ่งลักษณ มายังกรุงเทพฯเมื่อเดือนธ.ค. เพื่อรองเรียนเรื่องท่ีชาวนาไมไดรับเงินจํานําขาว โดยตอนนี้ชาวนาหลาย

คนเริ่มหันไปกูเงินนอกระบบและตองจายดอกเบี้ยในอัตราสูงลิ่ว เพื่อลงทุนปลูกขาวรอบใหม 

ท่ีมา ขาวไทยรัฐออนไลน 

************************************** 



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 13 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 

1-15 ม.ค. 2557 มีจํานวน 141,581 ตัน มูลคา 56.033 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 13.51% แต

มูลคาลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีสงออกได 124,727 ตัน มูลคา 56.888 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(FOB)  

ในป 2556 ท่ีผานมาเวียดนามสงออกรวม 6.681 ลานตัน มูลคา 2.893 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดย

ปริมาณลดลง 13.45% และมูลคาลดลง 18.41% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีสงออกได 7.72 ลานตัน 

มูลคา 3.546 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยราคาสงออกเฉลี่ยท้ังป 2556 อยูท่ี 433 เหรียญสหรัฐตอตัน (FOB) 

ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับ 456 เหรียญสหรัฐตอตัน (FOB) ของป 2555 
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ฟลิปปนส 
กระทรวงเกษตรฟลิปปนส คาดการณวาผลผลิตขาวเปลือกในชวงครึ่งแรกของปนี้จะมีประมาณ 8.43 ลาน

ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ขณะท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกคาดวาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% 

และผลผลิตตอพื้นท่ีเพาะปลูกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% โดยในปท่ีผานมาฟลิปปนสมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 

18.44 ลานตัน เพิ่มขึ้น 2.3% จากจํานวน 18.03 ลานตันของปกอน แตยังตํ่ากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลต้ังไวท่ี 20 ลาน

ตันตามนโยบายพื่งพาผลผลิตขาวในประเทศ (Food Staples Sufficiency Program; FSSP) 

ท้ังนี้ ในป 2014 นี้ รัฐบาลต้ังเปาผลผลิตขาวเปลือกไวท่ี 21 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% จากผลผลิขาว

ในป 2013 ท่ีผานมา   

ทางดานกระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณวา ผลผลิตขาวในป 2013 ท่ีผานมา มีประมาณ 11.4 ลานตัน

ขาวสาร หรือประมาณ 18.14 ลานตันขาวเปลือก ขณะท่ีความตองการบริโภคมีประมาณ 12.8 ลานตัน โดยคาดวาใน

ป 2013 ท่ีผานมามีการนําเขาขาวประมาณ 1.4 ลานตันขาวสาร 
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อินเดีย 
องคการอาหารแหงชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานวา สต็อกขาวในคลังของรัฐบาล 

(The central pool) ณ วันท่ี 1 ม.ค. 2557 มีประมาณ 29.85 ลานตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจํานวน 32.22 

ลานตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา และสต็อกขาวในเดือนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากจํานวน 28.19 ลานตันใน

เดือน ธ.ค. 2556 ท่ีผานมา อยางไรก็ตามสต็อกขาวในปจจุบันมีจํานวนมากเปน 2 เทาของระดับสต็อกขั้นตํ่า (The 

buffer and strategic norms) ท่ีรัฐบาลกําหนดไวสําหรับชวงเวลานี้ท่ี 13.8 ลานตัน 

สําหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจํานวนประมาณ 58.3 ลานตัน ลดลง

ประมาณ 13% จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา โดยการลดลงสวนใหญเปนผลมาจากสต็อกขาวสาลีท่ีลดลง ซึ่ง ณ 

วันท่ี 1 ม.ค. มีสต็อกขาวสาลีอยูประมาณ 28.05 ลานตัน ลดลงประมาณ 18% จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

ทางการอินเดียประเมินวา หลงัจากมีมีการบังคับใชกฎหมายความมั่นคงดานอาหาร (Food Law) ฉบับใหม

แลว รัฐบาลจะตองจัดหาพืชอาหาร เชน ขาว ขาวสาลี สําหรับใชในโครงการจัดสรรอาหารใหแกประชากรจากเดิมป

ละ 51.4 ลานตัน (คาเฉลี่ยในรอบ 5 ป) เปน 61.4 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้น 20% 

ท้ังนี้ กระทรวงการจัดสรรอาหาร และกิจการผูบริโภค (The Ministry of Consumer Affairs, Food & 

Public Distribution) ไดเรียกรองใหรัฐบาลเพิ่มศูนยกลางในการซื้อขายและโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนสาํหรับ
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โครงการนี้ ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มคลังเก็บสินคาอาหาร รวมถึงการจัดหาบุคลากร และแหลงเงินทุนสําหรับโครงการนี้

เพื่อใหรัฐบาลของแควนตางๆใชในการดาํเนินโครงการนี ้

ในปงบประมาณนี้ (2013/14) รัฐบาลไดต้ังเปาจัดหาขาวในโครงการจัดหาขาวของรัฐบาลไวท่ี 34.5 ลานตัน 

ซึ่งวงการคาคาดวารัฐบาลจะจัดหาไดประมาณ 31-32 ลานตันเทานั้น เนื่องจากราคาขาวในตลาดท่ัวไปเพิ่มสูงขึ้น 

ขณะท่ีคาดกวาผลผลิตขาวในปนี้จะลดลง 
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อิรัก 
กระทรวงการคาของอิรัก ประกาศเปดการประมูลซื้อขาวเมล็ดยาวจากประเทศอุรุกวัย บราซิล อารเจนตินา 

หรือสหรัฐฯ และขาวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จํานวนอยางนอย 30,000 ตัน ในวันท่ี 2 ก.พ.

2557 โดยขอเสนอจะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 6 ก.พ. ศกนี้ 

ท้ังนี้การประมูลเมื่อวันท่ี 5 ม.ค. 2557 ท่ีผานมา อิรักตกลงซื้อขาวจํานวนรวม 90,000 ตัน เปนขาวจาก

สหรัฐจํานวน 60,000 ตัน ราคาท่ี 737.5 เหรียญสหรัฐตอตัน c&f free out (ciffo) และราคาท่ี 734 เหรียญสหรัฐตอตัน 

liner out และขาวจากบราซิลจํานวน 30,000 ตัน ในราคาตํ่าท่ีสุดท่ี 719.85 เหรียญสหรัฐตอตัน ciffo จากบริษัท 

Midgulf International โดยกําหนดสงมอบต้ังแต 15 ก.พ.- 15 มี.ค. ศกนี้  
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